



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ JICA ถ่ายทอดความรู้สหกรณ์ให้กัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทย-กัมพูชา ระยะเวลา ๕ ปี

ที่ปรึกษาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) พร้อมผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของประเทศไทย เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ โดยขอรับการสนับสนุนด้านการอบรมความรู้วิชาการสหกรณ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ Establishing Business-oriented Agricultural Cooperative Model ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ปี ยกสหกรณ์ไทยเป็นต้นแบบด้านการพัฒนางานสหกรณ์ของอาเซียน

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Masahiro Matsuda ที่ปรึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศกัมพูชา และ Mr.Chea Saintdona ผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศไทยและกัมพูชา พร้อมขอรับการสนับสนุนในการอบรมความรู้วิชาการสหกรณ์แก่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Establishing Business-oriented Agricultural Cooperative Model ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศกัมพูชา มีระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี โดยจะมีการส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่ ๓ เข้าไปให้การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศกัมพูชา และจัดให้ผู้เข้าอบรมของกัมพูชาไปเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งทางกัมพูชาสนใจจะเข้ารับการอบรมในประเทศไทย โดยจะขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเริ่มต้นในการจัดตั้งสหกรณ์ และจะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนสหกรณ์ของกัมพูชา โดยระยะเริ่มต้นงานสหกรณ์ของกัมพูชานั้นจะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนชาวกัมพูชา ดังนั้น คู่มือและสื่อต่างๆ เกี่ยวกับงานสหกรณ์ของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ของประเทศกัมพูชา

“ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาในการส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งให้การสนับสนุนคู่มือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งการจัดอบรมระยะสั้นเพื่อศึกษาดูงานตัวอย่างสหกรณ์ในประเทศไทย โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ กรมฯ ได้จัดให้ที่ปรึกษาจาก JICA และผู้แทนของกระทรวงเกษตรฯ ประเทศไทยเดินทางไปดูงานด้านฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด ด้วย คาดว่าการดำเนินโครงการความร่วมมือตลอดระยะเวลา ๕ ปี จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานสหกรณ์ของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว